

Số: **09** /KH-UBND

*Đak Đoa, ngày 04 tháng 3 năm 2014*

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)**

Thực hiện văn bản số 4274/UBND-NC ngày 06/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; văn bản số 397/BTĐKT-NV2 ngày 12/12/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn khen thưởng các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014);

Ủy ban nhân huyện Đak Đoa xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ( 7/5/1954 – 7/5/2014) như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

##### **1. Mục đích:**

Khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, khơi dậy và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ; dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong toàn huyện; động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

**2. Yêu cầu:** Việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

#### **II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:**

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện nhận thức ý nghĩa về những mốc son lịch sử của Đảng, của dân tộc; truyền thống vẻ vang của 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua các hình thức: Treo pano, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; xe loa phóng thanh, đội thông tin lưu động, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm; các buổi nói chuyện chuyên đề về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể. Thăm hỏi, động viên những người có công cách mạng, những đồng chí cán bộ lão thành các mạng, những thương, bệnh binh nặng.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

#### **1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Đoàn thể huyện:**

Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các ban ngành, Đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh các hoạt động chào mừng, tổ chức các hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, động viên những người có công, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, những thương bệnh binh.

#### **2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy:**

Xây dựng kế hoạch, định hướng các nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ; cùng với đó là những thành tựu của Đảng, của đất nước và của các dân tộc trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

#### **3. Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện):**

Khi kết thúc thời gian phát động thi đua lập thành tích chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ yêu cầu tổng hợp, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xét khen thưởng các điển hình tiên tiến xuất sắc, nhân tố mới trong các phong trào thi đua từ các đợt thi đua của các cơ quan, đơn vị phát động.

Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nội dung lập thành tích chào mừng lễ Kỷ niệm; theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện Kế hoạch này.

#### **4. Phòng Văn hóa và Thông tin:**

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) bằng nhiều hình thức cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo Panô, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động...

Phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức Hội thi “Em kể chuyện về Âm vang Điện Biên”.

Tăng số giờ mở cửa thư viện sách, sưu tầm bổ sung tư liệu và tổ chức trưng bày chuyên đề về kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua các tư liệu, hình ảnh, sách báo...

Mở chuyên mục tuyên truyền về Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thường xuyên đưa thông tin liên quan đến các hoạt động chào mừng lễ Kỷ niệm trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

#### **5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:**

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huy động đội ngũ giáo viên, học sinh tham gia các chương trình văn nghệ chào mừng, tham gia cổ vũ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn trong năm 2014.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc “Chiến thắng Điện Biên Phủ” trong các nhà trường và các cấp học.

